



บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา

ระหว่าง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ กับ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดย พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ ผู้มีอำนาจกระทำแทน ฝ่ายหนึ่ง กับ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 244/72 หมู่ที่ 7 ตำบลช้างกลาง อำเภอลำปลายงัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250 โดย นายวิฑูรย์ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมด้านวิชาชีพเกษตรและประมง เพื่อการผลิตบุคลากรในระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ให้เป็นสถานประกอบการที่มุ่งเน้นให้บริการด้านการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารในมิติเพื่อความปลอดภัยของสินค้า และสนับสนุนพันธกิจภาครัฐ ในการสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการของประเทศไทยครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานของสายการผลิต ให้เกิดการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ตกลงร่วมมือกันในการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียดข้อตกลง ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งทั้งสองฝ่ายเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ตรงกันว่า บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จะเอื้ออำนวยให้ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ และการฝึกทักษะประสบการณ์ในสาขาอาชีพ ให้แก่นักศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยประมงดินสูลานนท์ สถานศึกษาในสังกัด และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยนบุคลากรการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

/การพัฒนา...

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยยังคงเป็นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถ

ข้อที่ 2 การดำเนินการ

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จะแต่งตั้งผู้ประสานงานซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อและประสานงาน เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยทั้งสองหน่วยงานร่วมกันจัดทำและนำเสนอกิจกรรมในรูปแบบของโครงการความร่วมมือ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงานกำหนดกิจกรรม ซึ่งขอขยายจะประกอบด้วย

- 1) การจำแนกหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
- 2) ระยะเวลา
- 3) งบประมาณตลอดจนแหล่งที่มาของงบประมาณ
- 4) ข้อตกลงอื่นๆ ที่จะยังผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 3 ระยะเวลาความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี และมีผลนับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

ข้อที่ 4 การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกข้อตกลง

หากสถาบันฯ และบริษัทฯ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่าย มีความต้องการที่จะแก้ไขรายละเอียดของข้อตกลงให้เป็นประการใดแล้ว จะต้องแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าในเวลาอันควร และเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และมีผลบังคับใช้ในเวลาที่ดีกลงร่วมกัน ทั้งนี้ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีความต้องการที่จะยกเลิกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะต้องแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

ข้อที่ 5 การลงนามความร่วมมือ

เพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ และทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้



(นายวิษวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้




(นายเสริมศักดิ์ นิลวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

พยาน

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด



(นราวิทย์ เปาอินทร์)

กรรมการผู้อำนวยการ



(นายไตรรัตน์ สายมณี)

ผู้อำนวยการ สำนักงานสาขาสงขลา

พยาน